



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ 308/2564

เรื่อง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT/IEP

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT/IEP ทุกระดับชั้น
รูปแบบออนไลน์ เพื่อรับทราบการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของสถานศึกษา ข้อเสนอแนะต่างๆ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.00 น. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย อาศัยอำนาจมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการ

นายสันติพงษ์	ชินประดิษฐ์	ประธานกรรมการ
นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	กรรมการ
น.ส.นฤมล	รับส่ง	กรรมการ
นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด	กรรมการ
น.ส.อัญชิสา	เหมทานนท์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดกรอบนโยบาย ให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบังเกิดผลดี

2. คณะกรรมการดำเนินการ

น.ส.อัญชิสา	เหมทานนท์	ประธานกรรมการ
น.ส.จินต์จุฑา	เกษร	กรรมการ
น.ส.สมฤดี	จันทะคร	กรรมการ
นายนักขตฤกษ์	ภูระหงษ์	กรรมการ
น.ส.ณิชานันท์	ศรีโพธิ์อ่อน	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ วางแผนและประสานงานให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์

3. คณะกรรมการครูที่ปรึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้น	ครูที่ปรึกษาคนที่ 1	ครูที่ปรึกษาคนที่ 2
ม.1/1	น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง	-
ม.1/2	น.ส.เกวลี เงินศรีสุข	-
ม.1/3	น.ส.สมฤดี จันทะคร	-
ม.1/4	น.ส.จิระภา ชินภักดี	-
ม.2/1	น.ส.รัตยา ร่างกายดี	-
ม.2/2	น.ส.พิชิตา ปราโมทย์	-
ม.3/1	น.ส.เยาวรัตน์า พรรษา	-
ม.3/2	น.ส.อรวรรรยา ภาคคำ	-
ม.4/1	น.ส.ณิชนันท์ ศรีโพธิ์อ่อน	-
ม.5/13	น.ส.ปิยวรรณ ทิมัจฉา	-
ม.6/12	น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์	นายศักรินทร์ ศรีตระกูล

หน้าที่ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่

นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด	ประธานกรรมการ
นักการภารโรงทุกคน		กรรมการ
นายสมศักดิ์	สวนสุข	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดูแลความพร้อมของสถานที่เพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์

5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

น.ส.อัญชิสา	เหมทานนท์	ประธานกรรมการ
นายภาคภูมิ	แก้วเย็น	กรรมการ
นายวัชร	เต่งเจริญสุข	กรรมการ
นายกำพล	จางจะ	กรรมการ
นายสุรียา	ทรัพย์เฮง	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ติดตั้งระบบการถ่ายทอดสดเพื่อดำเนินการประชุมไปด้วยความเรียบร้อย

6. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด	ประธานกรรมการ
น.ส.ลาวัลย์	คงแก้ว	กรรมการและเลขานุการ
นายนักขตฤกษ์	ภูระหงษ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรเพื่อให้การประชุมออนไลน์ดำเนินด้วยความเรียบร้อย

7. กรรมการฝ่ายพยาบาล

นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด	ประธานกรรมการ
น.ส.กมลลักษณ์	สร้อยเงิน	กรรมการ
น.ส.ญาณิศา	ชาญกิจกรรณ์	กรรมการ
น.ส.พรวลี	สุขสะอาด	กรรมการ
น.ส.จุฑารัตน์	เกาะหวาย	กรรมการและเลขานุการ
น.ส.กุลยา	บูรพางกูร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ คัดกรองบุคคลที่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้งานในทุก ๆ ด้าน บรรลุผลตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

สั่ง ณ วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564



(นายสันติพงษ์ ชินประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต